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Presenoldeb: 
  

Y CYNGHORWYR:    
     
Stephen Churchman, Robert Glyn Daniels, Elwyn Edwards, Delyth Lloyd Griffiths, Elin Hywel, 
Annwen Hughes,  Jina Gwyrfai, Edgar Owen, Llio Elenid Owen, Beca Roberts, Arwyn Herald 
Roberts, Elfed Powell Roberts, Rob Triggs, Rhys Tudur a Gruffydd Williams.   
 
Swyddogion yn bresennol: 
Bethan Adams (Ymgynghorydd Craffu), Rhodri Jones (Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth) 
a Geraint Owen (Cyfarwyddwr Corfforaethol). 
 
Yn bresennol ar gyfer Eitem 7: 
Y Cynghorydd Dafydd Meurig (Aelod Cabinet Amgylchedd), Gareth Jones (Pennaeth 
Cynorthwyol Adran Amgylchedd), ac Heledd Fflur Jones (Arweinydd Tîm Polisi Cynllunio, Adran 
Amgylchedd). 
 
Yn bresennol ar gyfer Eitem 8: 
Y Cynghorydd Berwyn Parry Jones (Aelod Cabinet Priffyrdd, Peirianneg a YGC) a Meirion 
Williams (Pennaeth Cynorthwyol Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC). 
 

1. ETHOL CADEIRYDD 

 
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Annwen Hughes yn Gadeirydd y Pwyllgor ar 
gyfer y flwyddyn 2024/25. 

 
2. ETHOL IS-GADEIRYDD 

 
PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Llio Elenid Owen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ar 
gyfer y flwyddyn 2024/25. 
 

3. YMDDIHEURIADAU 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Kim Jones, Linda Morgan a Peter Thomas. 

 
4. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. 

 
5. MATERION BRYS 

 
Dim i’w nodi. 

 
6. COFNODION 

 
Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 18 
Ebrill 2024, fel rhai cywir. 

 
7. CYFLWYNO ADRODDIAD YMGYSYLLTU CYHOEDDUS: CYFNOD YMGYSYLLTU 

RHYBUDD CYFARWYDDYD ERTHYGL 4 
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Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Cabinet Amgylchedd, Pennaeth Cynorthwyol Adran 
Amgylchedd ac Arweinydd Tîm Polisi Cynllunio.  
 
Atgoffwyd yr Aelodau bod angen i’r Cyngor gyflawni proses pedair cam wrth ymdrechu i 
gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 o fewn Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd. Nodwyd 
mai’r cam cyntaf oedd gosod Rhybudd Papur Cyfiawnhau Cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4. 
Manylwyd mai ail gam y broses oedd cynnal cyfnod ymgysylltu cyhoeddus. Eglurwyd y 
cynhaliwyd yr ymgynghoriad ym mis Awst 2023 am gyfnod o 6 wythnos gan gynnwys 
holiaduron, llythyru 52,000 o dai a holiadur pwrpasol ar wefan y Cyngor. Rhoddwyd 
cydnabyddiaeth i’r gwasanaeth am sicrhau cyfnod ymgynghoriad a oedd yn ddwbl y gofyn 
statudol. Rhannwyd canmoliaeth gyda’r Adran am ddenu cynifer o ymatebion i’r 
ymgynghoriad, gan eu hannog i rannu arferion da eu profiad gydag adrannau eraill y Cyngor 
wrth iddynt ymgymryd ag ymgynghoriadau cyhoeddus yn y dyfodol. Tynnwyd sylw mai nifer 
isel iawn o bobl ifanc a ymatebodd i’r ymgynghoriad a chydnabuwyd bod ennyn diddordeb 
pobl ifanc i ymateb i ymgynghoriadau yn her sy’n wynebu’r Cyngor. 
 
Adroddwyd bod y Cyngor bellach wedi cyrraedd trydydd cam y broses o gyflwyno’r 
cyfarwyddyd gan ei fod yn ystyried ymatebion y cyfnod ymgynghori. Cadarnhawyd bod y 
gwasanaeth wedi derbyn 3902 o ymatebion. Eglurwyd bod y Cyngor wedi dyrannu ei 
ymateb i sylwadau a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad i mewn i themâu ac is-themâu o fewn yr 
adroddiad. Ymhelaethwyd nad oes unrhyw wybodaeth ychwanegol wedi ei ganfod sydd yn 
cyfiawnhau peidio â chadarnhau’r Cyfarwyddyd Erthygl yn seiliedig ar asesiad o’r ymatebion 
i’r sylwadau sydd wedi ei gyflwyno yn dilyn y cyfnod ymgysylltu cyhoeddus, ystyriaeth o’r 
dystiolaeth sydd yn y papur cyfiawnhad Erthygl 4 a’r gwaith ymchwil pellach a wnaed mewn 
ymateb i rai o’r sylwadau a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i allu’r Cyngor i weithredu’r cyfarwyddyd pe byddai’n cael ei gyflwyno. 
Ystyriwyd os byddai un dull canolog o weithredu a gorfodaeth yn effeithiol yng Ngwynedd.  
Nodwyd nad oes gan y Cyngor llawer o reolaeth ar faterion newid dosbarth defnydd tai ar 
hyn o bryd ac felly pwysleisiwyd y pwysigrwydd o gael ymyrraeth gadarn er mwyn gwarchod 
y stoc dai tra hefyd yn gwarchod cymunedau a’r anghenion tai a welir mewn amrywiol 
gymunedau ledled y Sir. Oherwydd hyn, cadarnhawyd bod y gwasanaeth wedi cwblhau 
ymchwil manwl ar ddulliau addas o sefydlu prosesau ymyrraeth ariannol, cynllunio, 
cofrestriadau a thrwyddedu a chadarnhawyd bod angen gweithdrefnau amrywiol ar gyfer y 
rhain yn hytrach na un system ganolog er mwyn delio gyda sefyllfaoedd yn ddigonol. 
Pwysleisiwyd bod y cyfarwyddyd yn ffocysu ar y defnydd o’r eiddo ac unrhyw newid i 
ddefnydd, nid ei berchnogaeth ac felly ni fydd rhaid i unigolion dderbyn caniatâd cynllunio 
wrth brynu tai. 

 
Cydnabuwyd nad yw’r Cyngor wedi darparu asesiad effaith economaidd yn benodol ar golli 
incwm o’r farchnad eilaidd i‘r sector gwestai,  bobl sy’n gwario arian yn y siopau a’r 
cyfyngiadau sy’n cynnig cyfleoedd busnes a chyflogaeth i bobl. Er hyn, cadarnhawyd bod y 
Cyngor wedi cwblhau asesiad effaith trylwyr ar Nodweddion Cydraddoldeb, y Gymraeg ac 
Anfantais Economaidd-Gymdeithasol. Ymhelaethwyd bod polisïau twristiaeth a’r Canllaw 
Cynllunio Atodol yn rhoi eglurder ar nifer o bwyntiau i’w hystyriaeth megis darparu diffiniad o 
ystyr ‘gormodedd’ ac yn rhannu ystyriaethau am warchod stoc dai cymunedau Gwynedd. 
Mewn ymateb i ymholiad ar gysyniad darparwyr morgeisi lleol byddai cyflwyno’r 
cyfarwyddyd yn cymhlethu neu atal ceisiadau morgeisi, cadarnhaodd y swyddogion eu bod 
wedi bod mewn cyswllt gyda darparwyr morgeisi nifer o weithiau dros y misoedd diwethaf ac 
nid ydynt wedi gallu darparu tystiolaeth o sut byddai’r cyfarwyddyd yn effeithio ar allu i 
ganiatáu morgeisi yn negyddol. Pwysleisiwyd na ragwelir hyn fel rhwystr i gymeradwyo’r 
cyfarwyddyd a bydd gwaith pellach yn cael ei wneud ar y mater hwn cyn cyflwyno’r 
adroddiad i’r Cabinet. 
 
Mewn ymateb i ymholiad os yw’r asesiadau economaidd yn ddigonol a digon manwl o 
ystyried nad oedd asesiad effaith economaidd penodol, cadarnhawyd bod y gwasanaeth yn 
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derbyn cefnogaeth barhaus gan Wasanaeth Cyfreithiol y Cyngor er mwyn ystyried a datrys 
unrhyw risgiau sy’n codi. Oherwydd hynny, ystyriwyd bod y Cyngor yn rheoli risgiau sy’n 
codi mor effeithiol a bod modd. Pe dymunai’r Pwyllgor, gellid gofyn i’r cyfreithwyr am 
gadarnhad pellach o’r risg yng nghyswllt asesiad o’r effaith economaidd. Nodwyd hefyd bod 
y Polisi Cynllunio cyfredol yn rhoi ystyriaeth i letyau gwyliau ac yn gwarchod stoc dai'r Sir. 
Sicrhawyd bydd gwybodaeth am effaith Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn cael ei gynnwys o fewn y 
Canllaw Cynllunio Atodol os byddai’n cael ei gymeradwyo gyda’r weledigaeth o addasu’r 
polisïau yn y dyfodol i roi eglurder ar weithrediad Erthygl 4 mewn manylder. Sicrhawyd bydd 
data trylwyr wedi cael ei gasglu cyn newid polisïau’r Cyngor yn ogystal â fframwaith monitro 
gyda dangosyddion penodol er mwyn asesu effaith y cyfarwyddyd. Adroddwyd y gobeithir i’r 
cyfarwyddyd ddod i rym ar 1 Medi 2024 ac felly bydd hyn yn caniatáu amser i’r Cyngor 
gasglu data ac ystadegau priodol.    
 
Sicrhawyd bod y gwasanaeth yn ymchwilio i sgil effeithiau posib cyflwyno cyfarwyddyd 
erthygl 4 o fewn awdurdod cynllunio Gwynedd er mwyn bod yn ymwybodol o ystyriaethau 
ychwanegol os bydd y Cabinet yn cymeradwyo’r cyfarwyddyd. Gobeithiwyd bydd hyn yn 
sicrhau bod y gwasanaeth yn ymwybodol o unrhyw heriau fel maent yn codi er mwyn delio â 
hwy yn effeithiol. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i heriau ariannol sy’n wynebu’r Cyngor i’r dyfodol gan gynnwys 
adnoddau a swyddogion i fonitro a gorfodi’r cyfarwyddyd. Ymhelaethwyd os oes modd 
ailedrych ar drefniant ffioedd torri amodau cynllunio er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn 
cadw eu gafael ar yr arian hynny. Sicrhawyd bod swyddogion yn ystyried materion o’r fath 
gan nodi eu bod yn rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru i ailystyried y mater. Cydnabuwyd 
bod y gwasanaeth angen cymorth ychwanegol gan gyfeirio at gynlluniau recriwtio a 
ddatblygwyd i swyddogion fod yn y rolau erbyn 1 Medi yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth 
y Cabinet i’r cyfarwyddyd. 
 
Nodwyd pwysigrwydd sicrhau bod fframwaith monitro gan gynnwys mesurau monitro mewn 
lle pe cyflwynir y cyfarwyddyd. 
 
Awgrymwyd y dylid darparu taflen wybodaeth i Gynghorwyr yn cynnwys gwybodaeth o ran y 
newid yn y byrdymor a’r hirdymor yn sgil gweithredu’r cyfarwyddyd. Nodwyd pwysigrwydd 
cyfathrebu i’r cyhoedd beth fyddai gweithredu’r cyfarwyddyd yn ei olygu.  
 
Diolchwyd i Awdurdodau Lleol cyfagos ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am eu 
cydweithrediad clos drwy gydol y broses hyd yma. Cadarnhawyd y dymunir i’r berthynas hon 
barhau i’r dyfodol gan sicrhau bod arferion da yn cael eu rhannu er mwyn cyfarch anghenon 
cymunedol yn effeithiol. 
 
Eglurwyd byddai’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet gyda sylwadau’r Pwyllgor hwn er 
mwyn iddynt wneud penderfyniad terfynol ar gyflwyno cyfarwyddyd Erthygl 4 neu beidio. 
Manylwyd bydd rhaid i’r Cyngor weithredu ar roi cyhoeddusrwydd i’r penderfyniad o 
gadarnhau’r Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn unol â gofynion statudol. Ymhelaethwyd y gobeithir 
cynnal sesiynau gwybodaeth i aelodau etholedig y Cyngor er mwyn rhannu gwybodaeth 
fanwl am y cyfarwyddyd. 
 
Diolchwyd am yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD: 

 
(i) Derbyn yr adroddiad ac argymell i’r Cabinet y dylid cadarnhau’r Cyfarwyddyd 

Erthygl 4. 

(ii) Gofyn i’r Aelod Cabinet Amgylchedd gyfleu’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y 

drafodaeth i’r Cabinet.  
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8. CLWYF GWYWIAD YR ONNEN 

 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan Aelod Cabinet Priffyrdd, Peirianneg a YGC a Phennaeth 
Cynorthwyol yr Adran.  
 
Cyfeiriwyd at ddau wall yn yr Adroddiad, gan gywiro bod 1550 o goed risg uchel wedi cael 
eu torri neu thocio hyd yma, o’i gymharu â’r ffigwr o 710 o goed fel nodwyd ym mharagraff 
3.4 yr Adroddiad. Aethpwyd ymlaen i nodi mai tystiolaeth ail law sy’n awgrymu bod clwyf 
gwywiad yr onnen yn peri llai o risg wrth i amser fynd rhagddo, parthed y wybodaeth a 
gyflwynwyd ar ddechrau paragraff 5.1 o’r Adroddiad. 
 
Eglurwyd bod clwyf gwywiad yr onnen wedi ymledu i Gymru ers nifer o flynyddoedd ac 
amcangyfrifwyd bydd 80% o goed ynn yn cael eu heffeithio’n andwyol ganddo. 
Cadarnhawyd bod tîm wedi cael ei sefydlu o fewn yr adran er mwyn delio gyda’r heriau 
mae’n ei achosi. Pwysleisiwyd bod ymateb i’r clwyf yn flaenoriaeth ar gofrestr risg 
corfforaethol y Cyngor. Manylwyd bod y Cyngor wedi ariannu archwiliad cychwynnol yn 
2020 er mwyn gweld effaith y clwyf yn yr ardal ar stoc goed y Cyngor. Cydnabuwyd bod risg 
uchel gan fod nifer uchel o goed eisoes wedi cael eu heintio. O ganlyniad, penodwyd tîm 
arbenigol pwrpasol i ymchwilio i’r haint ar ffyrdd a thiroedd y Cyngor. 
 
Adroddwyd mai un o brif rolau’r tîm yw cynnal archwiliadau ar stoc goed y Cyngor ar ffyrdd a 
thiroedd y Sir. Nodwyd bod y tîm yn gwneud y gwaith hwn eu hunain ar brydiau ond hefyd 
yn defnyddio archwilwyr arbenigol er mwyn sicrhau bod pob ardal yn cael archwiliadau yn 
amserol, gan bwysleisio nad yw unrhyw archwilwyr allanol yn gweithredu ar goed sydd wedi 
eu heintio. Cadarnhawyd mai dyma’r trefniant oherwydd bod yr Adran yn gyfrifol am oddeutu 
3,000km o ffyrdd yn ogystal â thiroedd eraill. Manylwyd bod yr Adran wedi datblygu system 
blaenoriaethu er mwyn cynnal archwiliadau gan sicrhau bod y flaenoriaeth uchaf yn cael ei 
roi i goed ynn sydd ger ysgolion, ffyrdd, mynwentydd, parciau a lleoliadau cyffelyb. Nodwyd 
bod y tîm yn gyfrifol am drin y coed os yw’r archwiliadau yn nodi eu bod wedi eu heintio. 
Cadarnhawyd bod y rhain yn mynd ar raglen waith y tîm gan sicrhau bod yr achosion mwyaf 
difrifol yn cael eu blaenoriaethu. 
 
Rhannwyd diweddariad bod yr Adran wedi comisiynu Ymgynghoriaeth Gwynedd i 
ddatblygu’r defnydd o ddrôn i gynnal archwiliadau, gan fod modd iddynt weithio ar raddfa 
eang iawn na gweithwyr ar droed. Nodwyd bod canlyniadau yn foddhaol iawn ar hyn o bryd 
a gobeithiwyd bydd hyn yn ddull bydd yn cael ei ddefnyddio’n gyson er mwyn cynnal 
archwiliadau ar goed. Ymhelaethwyd bod y tîm wedi bod mewn cyswllt gyda Choleg 
Glynllifon ac mae disgyblion yno wedi cael hyfforddiant ar dechnoleg newydd yr un pryd a’r 
tîm ar y dulliau technolegol newydd o archwilio am yr haint. 
 
Pwysleisiwyd nad yw’r adran yn torri’r coed i lawr unwaith maent wedi eu heintio. 
Adroddwyd bod y tîm yn ceisio achub gymaint â bod modd drwy docio digon arnynt fel eu 
bod yn ddiogel i’r cyhoedd a ddim yn effeithio ar rywogaethau. Sicrhawyd bod coed newydd 
yn cael eu plannu am bob coeden mae’r tîm yn eu torri lawr. 
 
Sicrhawyd bod dros 23,000 o goed bellach wedi cael eu harchwilio gan y tîm ac o’r rheini 
mae 8,000 wedi cael eu nodi fel coed risg uchel oherwydd yr haint. Ymhelaethwyd bod 
1,550 ohonynt eisoes wedi derbyn triniaeth a bod 30 o goed ar diroedd ysgolion wedi cael 
eu canfod i fod mewn cyflwr eithriadol o wael ac wedi derbyn ymyrraeth yn syth. 
 
Soniwyd bod y tîm hefyd yn cynorthwyo swyddogion eraill y Cyngor ar faterion sydd yn 
ymwneud â choed. Trafodwyd bod y nifer o geisiadau yn cynyddu wrth i amser fynd yn ei 
flaen ac yn  gosod pwysau ar y tîm. Ychwanegwyd bod y tîm yn cydweithio gyda’r adran 
Amgylchedd ac yn eu cynorthwyo o fewn eu rôl gyda Phartneriaeth Natur Gwynedd. 
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Ystyriwyd bod tystiolaeth ail law gan Awdurdodau Lleol eraill yn awgrymu bod y clwyf yn 
lleihau mewn ardaloedd ar ôl cyfnod o amser. Er hyn, pwysleisiwyd ei fod yn dystiolaeth ail 
law ac nid oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r safiad hwn. Nodwyd bod y sefyllfa yng 
Ngwynedd yn dangos bod y clwyf yn parhau i fodoli yma a bod gan y tîm gwaith dros nifer o 
flynyddoedd i’w reoli. 
 
Cadarnhawyd mai tirfeddianwyr sy’n gyfrifol am gynnal coed sy’n tyfu ar eu tiroedd a bod 
ganddynt ddyletswydd gofal i sicrhau nad ydynt yn fygythiad i bobl nac eiddo. Eglurwyd bod 
y tîm wedi canfod 700 o goed risg uchel sy’n deillio o diroedd preifat a bod ganddynt bŵer o 
dan Ddeddf Priffyrdd 1980 a Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 i fynd 
ar ôl tirfeddianwyr i wneud coed peryglus yn ddiogel. Er hyn, cydnabuwyd nad yw’r tîm wedi 
cael cyfle i fynd ar ôl y tirfeddianwyr hyn hyd yma oherwydd adnoddau annigonol. 
 
Cydnabuwyd bod y tîm yn dibynnu ar gontractwyr i waredu coed sydd wedi cael eu torri lawr 
oherwydd yr haint. Ystyriwyd bod defnydd gwell i’r coed fel asedau i’r Cyngor a rhannwyd 
ystyriaethau gyda phartneriaethau er mwyn sychu’r coed er mwyn gallu ei ddefnyddio i’r 
dyfodol ar wahanol brosiectau. Er hyn, cadarnhawyd nad yw’r arbenigedd yn y Cyngor ar 
hyn o bryd a bydd unrhyw ddatblygiadau yn y maes hwn yn cael ei adrodd i’r Pwyllgor yn y 
dyfodol. 
 
Esboniwyd bod gan y Cyngor Polisi Rheoli Coed ers nifer o flynyddoedd ond ei fod wedi 
dyddio erbyn hyn. Cadarnhawyd bod gweithgor wedi cael ei sefydlu, gyda rôl arweiniol gan 
yr Adran a’r tîm, er mwyn edrych i mewn i’r polisi gan ei ddiweddaru yn ôl yr angen. 
Gobeithiwyd bydd y polisi diwygiedig yn weithredol o fewn y flwyddyn bresennol ond 
pwysleisiwyd bod angen cymeradwyaeth adrannau eraill y cyngor megis adrannau Addysg a 
Thai ac Eiddo er mwyn iddo fod yn weithredol, gan ei fod yn effeithio ar eu tiroedd. 
Ymhelaethwyd bod gofynion statudol yn nodi’r angen i archwilio coed risg uchel pob dwy 
flynedd ac felly cydnabuwyd byddai hyn yn her i’r tîm. Cadarnhawyd bydd y tîm yn cael 
sgyrsiau pellach gyda’r Adran er mwyn cynhyrchu bid am arian i gynorthwyo gyda’r gofynion 
hyn tra mae polisi newydd yn cael ei ddatblygu i ganfod y ffordd orau ymlaen. 
 
Cyfeiriwyd at rai o heriau eraill sy’n wynebu’r tîm. Nodwyd bod cyfathrebu gydag 
awdurdodau lleol eraill yn ddefnyddiol ond ar hyn o bryd nid yw’r tîm yn derbyn arweiniad o 
hyn gan fod Cyngor Gwynedd ar y blaen i ymdrin â’r clefyd. Cyfeiriwyd hefyd at yr heriau all 
godi wrth archwilio coed megis mai dim ond rhwng mis Mai a Medi yn flynyddol mae modd 
cynnal archwiliadau gan mai dyna pryd mae dail ar y coed. 
 
Nodwyd bod yr Adran wedi cychwyn trafodaethau gydag adrannau eraill y cyngor er mwyn 
derbyn mewnbwn ar sefydlu ‘siop un stop’ ble mae holl ymholiadau am goed yn cael eu 
hymdrin gan un tîm. Esboniwyd bod hyn yn deillio o’r ffaith bod arbenigedd adrannau am 
goed yn amrywio o adran i adran ac felly byddai canoli’r arbenigedd hwnnw yn hwyluso 
datrysiadau i ymholiadau i’r dyfodol. Eglurwyd mai trafodaethau cychwynnol sydd wedi cael 
eu cynnal hyd yma, a bydd diweddariadau yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor os bydd y cynllun 
yn mynd yn ei flaen. 
 
Pwysleisiwyd bod y clwyf yn her fawr o fewn y Sir, gan fod yr archwiliadau a wneir gan y tîm 
yn rhai sydd yn effeithio’r cyhoedd neu ar dir y Cyngor, gan nodi bod posibilrwydd bod y 
clwyf i’w weld ar dir  preifat hefyd. Ar ddiwedd y drafodaeth, gofynnodd yr Aelod Cabinet i’r 
Pwyllgor ystyried rhaglennu diweddariad ar y mater yn 2025-26. 
 
Diolchwyd am yr adroddiad. 

 
PENDERFYNWYD 
 
(i) Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth. 

(ii) Bod y Pwyllgor yn ystyried blaenoriaethu’r mater i’w graffu yn ystod 2025/26. 
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9. BLAENRAGLEN PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 2024/25 

 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Ymgynghorydd Craffu. Atgoffwyd yr Aelodau eu bod wedi 
ystyried eitemau posib i’w craffu ar gyfer 2024/25 yng ngweithdy blynyddol y Pwyllgor a 
gynhaliwyd ar 29 Ebrill 2024. Manylwyd y gofynnwyd i aelodau ymateb i gwestiwn ar-lein o 
ran eu pum prif flaenoriaeth o’r rhestr o eitemau posib a ddarparwyd ymlaen llaw cyn y 
gweithdy. Cadarnhawyd mai’r prif flaenoriaethau a ddaeth i’r amlwg o’r ymatebion i’r 
cwestiwn, oedd: 
 

1 Gwasanaethau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu 

2 Datblygiadau yn y maes Cludiant Cyhoeddus 

=     Cynllun Datblygu Lleol Newydd – Dewisiadau Strategol, Gweledigaeth ac Amcanion 
= Cynllun Argyfwng Hinsawdd a Natur: Adroddiad Blynyddol 2023/24 
3 Cyflwyno pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan 

= Cynllunio a Chymunedau Cymraeg 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ychwanegwyd bod gan y Pwyllgor rôl i graffu gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd ac Ynys Môn gyda dealltwriaeth bod gwaith y Bwrdd yn cael ei graffu ddwywaith 
y flwyddyn. Daethpwyd i’r casgliad y dylid rhannu copi o Adroddiad Blynyddol y Bwrdd ar 
gyfer 2023/24 gyda’r aelodau ond ddim ei graffu yn ffurfiol mewn cyfarfod o’r Pwyllgor. 
Cadarnhawyd bod yr eitem ‘Adroddiad Cynnydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd ac Ynys Môn’ wedi ei raglennu ar gyfer cyfarfod mis Ionawr. 
 
Nodwyd bod yr eitem ‘Gwasanaeth Edrychiad Stryd’ wedi ei adnabod fel eitem i’w raglennu 
yn ystod 2025/26. 
 
Atgoffwyd bod y flaenraglen craffu yn raglen fyw a fydd yn cael ei adolygu yn gyson yn 
ystod y flwyddyn i sicrhau bod y materion cywir yn cael sylw. Nodwyd y rhoir ystyriaeth i 
flaenoriaethu materion a fydd yn codi yn ystod y flwyddyn megis materion o gyfarfodydd 
herio perfformiad ac eitemau ar flaenraglen y Cabinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
PENDERFYNWYD 
 
Mabwysiadwyd rhaglen waith y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar gyfer 2024/25. 

 
 
 
 

Dechreuodd y Cyfarfod am 10:40yb a gorffennodd am 12:50yp 
 

 ________________________________  
CADEIRYDD 

 


